

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดพิจารณาแนวทางการลงทุนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และเร่งรัดการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกับทางพิเศษศรีรัชเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังทิศเหนือได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวอาจพิจารณานำปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรตัวอย่าง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาเป็นแบบอย่างและร่วมดำเนินการกับเกษตรกรด้วย

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๓. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองรวมอยู่ด้วย นั้น

๓.๑ ให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์พิจารณากำหนดกลไกการทำงานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างส่วนราชการให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และมีความยั่งยืนด้วย

๓.๒ ให้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศพิจารณากำหนดแนวทางในการคัดสรรบุคคลที่เป็นคนดีและคนเก่งเข้ามาทำงานในระบบราชการและงานการเมือง

๔. ให้สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจที่มีตำแหน่งเทียบเท่า เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ให้มีการทำงานในลักษณะบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๕. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา กำหนดแนวทางในการดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับทุนรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศแล้วกลับมาทำงานใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ขยายผลถึงการกำหนดแนวทาง และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ กลับไปทำงานในภูมิภาคหรือภูมิสำเนาของตน เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นของตนต่อไป

๖. ให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สะท้อนถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำการสอน ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ อาจศึกษาวิธีการประเมินผลของต่างประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกัลป์) ๔๔๔ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร	: จึงเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	: จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	องค์กรอิสระ, คสช.	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป